

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่รัฐบาล (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO-Car) นั้น ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) ต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร

๓. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา - ลาว - มาเลเซีย - เวียดนาม (CLMV) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันนั้น

๓.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจัดทำ Website เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลในเรื่องนี้ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน โดยอาจเชื่อมโยง Website ระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลกลุ่มประเทศ CLMV

๓.๒ ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับประเทศในกลุ่ม CLMV ตรวจสอบว่ามีความร่วมมือใด ๆ ตามแผนที่จะต้องจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจหรือไม่ แล้วให้ดำเนินการจัดทำ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียน ดังนี้

๑.๑ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะต้องอ่านออกเขียนได้

๑.๒ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีวิชาเลือก เป็นวิชาชีพเสริม เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนมีโอกาสได้รับรู้ถึงความถนัดของตนเองเพื่อสามารถวางแผนทางการศึกษาของตนได้ต่อไป

ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการได้ภายใน ๖ เดือน นอกจากนั้นในการกำหนดหลักสูตร การสอนทุกระดับจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาในพื้นที่ เช่น การกำหนดหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อรองรับการพัฒนาาระบบขนส่งทางราง เป็นต้น

/๒. ตามที่ ...

๒. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณเส้นทางที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ โดยให้หามาตรการป้องกันและติดตั้งสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) จำนวน ๕๘๔ แห่ง และจุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๗๗๕ แห่ง จึงให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการติดตั้งเครื่องกั้น ป้ายหยุดป้ายเตือน เ็นชะลอความเร็ว ไฟสัญญาณเตือนต่างๆ เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ประสานสำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วนและจำเป็นต่อไปด้วย รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสร้างอุโมงค์รถไฟลอดผ่านถนนตามแยกต่างๆ ที่มีการจราจรคับคั่ง เช่น บริเวณสี่แยกกมราช เป็นต้น

๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงโดยผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินการดังกล่าวให้สื่อมวลชน โดยเฉพาะกับสื่อต่างชาติได้ทราบอย่างถูกต้องด้วยนั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งให้มุ่งเน้นการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑. ให้กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดูแลความเหมาะสมของสถานที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังสตรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชน สตรี โดยเห็นควรให้จัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ และควรสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ

๑. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายหลักที่ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงขอให้หน่วยงานตระหนักและให้ความสำคัญกับแนวทางข้างต้น หากพบว่ามีกรณีการละเว้นการปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจนถึงที่สุด

๒. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) สอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นั้น ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้การสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นด้วย

๓. ในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารรวมถึงผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และตามที่บัญญัติในกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการแต่งตั้งบุคคลนั้นๆ ตลอดจนให้พิจารณาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นประกอบด้วย ซึ่งควรมีระยะเวลามากกว่า ๑ ปี เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ

๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความลับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกของทุกกระทรวงกำหนดแนวทางปรับปรุงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาขยายช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์ social media นั้น

๔.๑ ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยให้จัดทำข้อมูลในภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการที่เป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนหรือทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแผนการดำเนินการในระยะต่อไป และส่งให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สำนักโฆษก) ใช้ในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ของสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าใช้บริการได้ที่ใดบ้างด้วย

๔.๒ ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และกรมประชาสัมพันธ์เร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยประเด็นสำคัญที่ควรเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เช่น การเปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนแรงงานที่แตกต่างกัน สาเหตุของการส่งออกที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาคนโดยมุ่งสร้างเยาวชนที่รักการอ่านและสามารถวิเคราะห์ได้ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แนวทางการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เอกสาร website โฆษกทั้งประจำกระทรวง และโฆษกของรัฐบาล ทั้งนี้ ในการสร้างการรับรู้ต้องชี้ให้ประชาชนเห็นว่าแต่ละเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการนั้น ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอย่างไร รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาอย่างไร และประชาชนจะได้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบอย่างไร โดยการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจให้ค้ำถึงถึงการไม่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ

๕. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นั้น

๕.๑ ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การพัฒนาคลอง การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเพื่อบูรณาการแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา เช่น การขยายเส้นทางจักรยานริมน้ำ การขยายเส้นทางสัญจรทางน้ำ โดยให้เชื่อมโยงกับเส้นทางบนบก เช่น การสัญจรโดยเรือเล็ก เรือพาย ระหว่างสองฝั่งของเมืองหรือระหว่างเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมาก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางด้วย นอกจากนี้ ให้ดำเนินการจัดระเบียบการค้าขายริมทางเท้า โดยอาจจะจัดการค้าขายทางน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดูแลความสะอาดของพื้นที่ทางบกและทางน้ำด้วย

๖. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗) เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรुकกล้าแนวลำคลองและทางระบายน้ำ ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการนำร่องในคลองลาดพร้าว และต่อมาที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เรื่องข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ให้ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับประชาชนในพื้นที่ในการย้ายที่อยู่อาศัย และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขและผังเมืองด้วย นั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

๗. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการกระจายอำนาจทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาว่าทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างไร มีกรณีใดที่ประสบปัญหาและควรปรับปรุงแก้ไข เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ซึ่งเป็นภารกิจที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถ่ายโอนอำนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ปัญหาไฟฟ้ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้เสนอแนวทางการปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 6 ส.ค. 2558

ตคร.รับที่	644
วันที่	5 ส.ค. 2558
เวลา	14 14

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

R02-03-58/ศกเมศฐ์

ร.ตคร.	๐๖๕๖ ๕ มี.ค. ๕๘
ผช.ตคร.	
ผอ.	๕ มี.ค. ๕๘
ผอ.กลุ่ม	๕ มี.ค. ๕๘
นวด.	
ผู้พิมพ์	๕ มี.ค. ๕๘